

UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNV-XDCQ&CTTN

Hậu Giang, ngày tháng năm 2021

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai
HĐND tỉnh Khóa X

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang;
- Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ Báo cáo số 807/BC-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Thực hiện Công văn số 1737/UBND-NCTH ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X.

- **Tại mục 4**, Báo cáo số 807/BC-MTTQ-BTT: Lĩnh vực chính sách, văn hóa - xã hội của Báo cáo số 807/BC-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2021 nêu trên và những vấn đề cử tri quan tâm sau Kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X: Cử tri đề nghị “Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chế độ, tăng thêm mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực”.

- **Tại mục 5, 6**, Báo cáo số 807/BC-MTTQ-BTT: Lĩnh vực khác của Báo cáo số 807/BC-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2021 nêu trên và những vấn đề cử tri quan tâm sau Kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X: Cử tri kiến nghị Lãnh đạo tỉnh xem xét việc bố trí thêm số lượng người hoạt động công tác ở ấp, khu vực (vì hiện nay mỗi ấp, khu vực còn 03 chức danh, số người quá ít không đảm bảo hoạt động của ấp, khu vực; đặc biệt là chức danh Công an ấp không còn, lực lượng Công an xã còn ít, không đảm bảo cho tình hình An ninh trật tự của ấp).

Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nội vụ xin tổng hợp trả lời như sau:

1. Về việc tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu vực

Hiện nay, tổng mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực theo quy định tại Nghị quyết số 27, 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được cân đối cao hơn so với tổng mức khoán quỹ phụ cấp quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ (cụ thể: đối với xã loại I: tổng mức khoán kinh phí theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP là 16.0 lần

mức lương cơ sở; tỉnh quy định tổng mức kinh phí theo Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND là 17.5 lần mức lương cơ sở, cao hơn 1.5 lần mức lương cơ sở so với mức khoán Trung ương; tương tự đối với xã loại II: tỉnh quy định cao hơn 1.4 lần mức lương cơ sở so với quy định của Trung ương; đối với xã loại III: tỉnh quy định cao hơn 1.2 lần mức lương cơ sở so với quy định của Trung ương). Ngoài kinh phí chi cho người hoạt động không chuyên trách tỉnh còn trích một phần ngân sách để trợ cấp thêm cho Lực lượng Dân quân tự vệ, Công an viên ở xã, phường, thị trấn.

Trước tình hình dịch Covid -19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh ta cùng chung cả nước đang phải căng mình chống dịch. Tốn kém rất nhiều về nhân lực, vật lực và kinh phí để chống dịch nên nguồn ngân sách của tỉnh trong những năm qua đã gặp khó khăn hiện nay còn khó khăn hơn trước.

Tuy nhiên thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, vừa qua Sở Nội vụ phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành khảo sát kết quả sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27,28 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kết quả khảo sát, ý kiến của người hoạt động không chuyên trách đã được tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

2. Về việc đề nghị bổ trí thêm số lượng người hoạt động công tác ở ấp, khu vực

Hiện nay chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực theo Nghị quyết số 27, 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh được quy định tối đa theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ (gồm 03 chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp; Trưởng Ban công tác mặt trận). Do vậy, việc bổ trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực như hiện nay là đúng với chủ trương của Đảng và phù hợp với các quy định hiện hành, chưa thể bổ trí thêm người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực theo đề xuất của cử tri.

Trên đây là việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X. Sở Nội vụ kính báo đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XDCQ&CTTN.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Trí